

ถ้วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐/๑๕๙



สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง
ถนนพัทลุง อำเภอเมืองตรัง ตง ๙๒๐๐๐

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพผู้สูงอายุ กศน.

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ ทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพผู้สูงอายุ กศน. จำนวน ๑ ฉบับ
๒. แบบรายงานผลการดำเนินงานการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยสำนักงาน กศน.แจ้งว่า รัฐบาลได้กำหนดนโยบายในการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย ถือว่าเป็นความท้าทายด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพและถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง ในการพัฒนากลุ่มอาชีพผู้สูงอายุ ซึ่งสำนักงาน กศน.มีการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ที่สามารถร่วมขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการฝึกอาชีพให้แก่กลุ่มเป้าหมายดังกล่าว เพื่อสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนาสู่วิสาหกิจชุมชน ตลอดจนเกิดความยั่งยืนและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

ในการนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและการพัฒนาอาชีพให้แก่กลุ่มเป้าหมายดังกล่าว สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ขอให้ท่านส่งเสริมการจัดกิจกรรมการฝึกอาชีพพระยะสั้น ตามภารกิจโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ อย่างน้อยสถานศึกษาละ ๑ หลักสูตรอาชีพ โดยให้มีการรวมกลุ่มไม่น้อยกว่า ๗ คน ตามแนวทางการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพผู้สูงอายุ กศน.เพื่อให้มีศักยภาพ ตลอดจนเกิดการรวมกลุ่มและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนนำไปสู่การจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน และให้รายงานผลการดำเนินงานดังกล่าว ลงในระบบ Google Form รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๒ โดยระยะที่ ๑ ให้รายงานภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ และระยะที่ ๒ ให้รายงานภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ทั้งนี้ ท่านสามารถสแกนแบบรายงานดังกล่าว ตาม QR - Code ด้านล่าง เพื่อสำนักงาน กศน. จะดำเนินการสรุปในภาพรวมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในระยะเวลาที่กำหนด

ขอแสดงความนับถือ

(นางนภา จิโรภาส)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

งานการศึกษาต่อเนื่อง

โทร. ๐ ๗๕๒๑ ๘๔๔๐

โทรสาร ๐ ๗๕๒๑ ๙๐๑๖

<http://trang.nfe.go.th>

